

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการดำเนินงานตามภารกิจของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



### โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องได้มอบหมายให้งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจำนวนประชากรในพื้นที่ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการและนำข้อมูลไปดำเนินการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ต่อมาใน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องพร้อมคณะ ได้ดำเนินการส่งมอบถังขยะเปียกพร้อมฝาปิด ทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง

#### สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีประชาชนเข้าร่วมดำเนินการทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องทุกครัวเรือน

#### ผลจากการมีส่วนร่วม

ประชาชนได้เสนอแนะว่าการดำเนินการดังกล่าวมีข้อจำกัด เนื่องจาก บางครัวเรือนไม่มีพื้นที่เพียงพอในการจัดทำเพราะสภาพของบริเวณบ้านไม่เหมาะสมในการขุดเพื่อฝังถังขยะเปียก

#### การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ได้นำข้อเสนอแนะของประชาชนมาปรับแผนให้เหมาะสมในการดำเนินการ ในการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งเป็นการลดขยะเปียกหรือขยะเศษอาหาร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบ่อฝังกลบ อีกทั้งขยะเปียกที่เปลี่ยนเป็นสารปรับปรุงดินสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้



## โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับลูกมากขึ้น
๒. เพื่อให้พัฒนาการเด็ก ๒-๕ ปี ได้รับความรัก ความอบอุ่น และกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
๓. เพื่อให้ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

### สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผู้มีส่วนร่วมได้แก่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งหมด ๒๓๐ คน

### ผลจากการมีส่วนร่วม

ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับลูกมากขึ้น เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น และกระตุ้นพัฒนาการที่สมวัย แต่ประชาชนเสนอแนะเพิ่มเติมว่าให้เพิ่มเก้าอี้และพัดลมในการนั่งรอเด็กที่เข้ารับวุฒิบัตรให้เพียงพอต่อผู้ปกครองที่มาเข้าร่วม

### การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ได้นำข้อเสนอแนะของประชาชนมาปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งต่อไป เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องต่อไป



## โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมบรรยายความรู้ กิจกรรมแข่งกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

### สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผู้มีส่วนร่วมได้แก่ นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านเชียงเซา และ บ้านหนองผือ เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีสงคราม ผู้สูงอายุและผู้ติดตาม จำนวนทั้งหมด ๓๐๐ คน

### ผลจากการมีส่วนร่วม

ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เกิดการรวมกลุ่มการทำงานอดิเรก และรู้จักการกินและออกกำลังกายอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัว เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุ

### การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และอำนาจหน้าที่ของ อบต. และเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่สามารถสะท้อนปัญหาข้อเสนอแนะ ได้โดยตรงกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ